



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
27 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## สถานการณ์ไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, spacebar)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกำชับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะมท. และท้องถิ่นให้ร่วมมือสนับสนุนภารกิจของ สร. เจ้าหน้าที่ อสม. เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตให้เร็วที่สุด ขณะที่โรงเรียน วัด ชุมชน ไปจนถึงหน่วยที่เล็กที่สุดคือ บ้าน ครอบครัวขอให้ดูแลบุตรหลาน และจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออก

-นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สจจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.เชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในทุกเดือนล่าสุดเดือน ก.ค. มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 952 ราย โดยผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือนม.ค. ทั้งหมด 2,316 ราย พื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 89 หมู่บ้าน และพื้นที่พบผู้ป่วยใหม่ 406 หมู่บ้าน โดยเฉพาะ อ.แม่ฮาด และ อ.เมืองเชียงใหม่ รวมถึงปรับแผนการทำงาน พร้อมปฏิบัติการเชิงรุก ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงรัศมีการระบาด 100 เมตร เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ หากสถานการณ์การระบาดรุนแรงขึ้น กรม คร. จะพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ระบาดตามมาตรา 9

-นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สจจ.ระยอง กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคมจ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกทั้งจังหวัด 8 อำเภอ พบผู้ป่วยรวม 1,517 คน เสียชีวิต 1 ราย โดยจำนวนผู้ป่วย อ.ปลวกแดงมากที่สุด สถิติขณะนี้ จ.ระยองเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 20 เท่า

-นายสุรชัย เจียมกุล รองนพ.สจจ.ตราด เผย จ.ตราดเป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.ค. 2566 จำนวน 973 คน แต่ยังไม่มียุติชีวิต โดยอำเภอบ่อไร่ และ อำเภอเกาะช้าง เป็นอำเภอที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ จ.ตราดและสจจ.ตราด เร่งแก้ไขปัญหการแพร่ระบาดเป็นการด่วน โดยคาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้การแพร่ระบาดจะค่อยๆ ลดลงสู่ระดับปกติ

## ถ่ายโอน รพ.สต.

1.บุคลากร รพ.สต.ถ่ายโอน ของกลับสร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

-บุคลากร รพ.สต.ที่ถ่ายโอนในรอบแรกปีงบประมาณ 2566 แต่ละภูมิภาค เผยถึงบทเรียนถ่ายโอน รพ.สต.สู่ท้องถิ่นเกือบ 1 ปี ว่า สาเหตุบุคลากรที่ถ่ายโอนไป รพ.สต.แล้วขอโอนกลับสร. เพราะโอกาสก้าวหน้าเท่าเดิม ระบบการทำงานยุ่งยากซับซ้อน นโยบายก่อนและหลังโอนย้ายทำไม่ได้จริง ส่วนบุคลากรไม่ขอโอนกลับ สร. เนื่องจากเห็นว่ามีบุคลากรตรงสายงานเพิ่มขึ้น งบประมาณคล่องตัวขึ้น และแบ่งเบาภาระรพ.แม่ข่ายได้ ซึ่งอปท.สามารถเข้ามาช่วยดูแลระบบสุขภาพได้มากขึ้น ทั้งนี้ ไม่สามารถเอ่ยชื่อผู้ให้ข้อมูล เพราะแหล่งข่าวกังวลผลกระทบต่อในพื้นที่ และมีข้อคิดเห็นแตกต่างกันมาก

2.แม่ข่ายไม่โอนเงินให้ รพ.สต.ถ่ายโอน

สื่อที่นำเสนอ : กลุ่ม We are MOPH

-ผู้ใช้FB. ชื่อ สุทิน แพ่งรักษ์ แสดงความเห็นระบุ 10 เดือนแล้วที่แม่ข่ายไม่โอนเงินให้รพ.สต. ถ่ายโอน อ้างระเบียบเงินบำรุงไม่รองรับ ร้องศาลปกครอง ปลัด สร.อีกครั้งครับ

## ปลัดมอช รพ. พิจารณาจัดบริการประชาชนในวันหยุดพิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, เนชั่น, MCOT NEWS FM 100.5, Radio-สวท.,ทีวีช่อง MCOT 3 7 thaipbs, ไทยนิวส์, acnews, 77kaoded, newtv, thematter, thebetter, hfocus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวว่า สร.ได้กำชับขอให้ รพ.ในสังกัด เปิดบริการตามปกติ โดยเฉพาะการนัดผ่าตัดผู้ป่วย ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบ และให้สื่อสารกับทางชมรม นพ.สจจ. และชมรม รพศ/รพท. ว่า ขอให้ รพ.เปิดบริการโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งต้องอยู่ที่การบริหารภายใน รพ.นั้น ๆ โดยให้ประกาศแจ้งบุคลากรและประชาชนให้รับทราบ พร้อมย้ำ เมื่อ ครม.ประกาศวันที่ 31 ก.ค.66 เป็นวันหยุดราชการ ต้องบริหารเรื่องค่าโอทีให้กับบุคลากรที่มาทำงานวันหยุด ให้เหมาะสมด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์) เว็บไซต์ (Matichon hfocus js100)

-พญ.อัมพร เภมญาพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในส่วนของ รพ.จิตเวชขนาดใหญ่ ขอให้มีการเปิดบริการ ส่วน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รพ.จิตเวชขนาดเล็ก ให้ทางผู้อำนวยการ รพ.เป็นผู้พิจารณา ส่วนข้อกังวลกรณีมีผู้ป่วยจิตเวชรับนัดยาในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ผู้ป่วยสามารถเดินทางไปรับยาได้</p> <p>-ด้าน นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ ออยุธยา ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้ลงนามในประกาศ ระบุว่า สถาบันฯ จะเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกจิตเวช ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามเวลาราชการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus ,pptvhd36 ,naewna)</p> <p>-รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ ผ.อ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า เข้าใจถึงเหตุผลของกรม. แต่การทำงานของรพ. มีลักษณะการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ทุกรพ.มีการนัดหมายคนไข้มานาน จึงหยุดไม่ได้ ในวันที่ 31 ก.ค. นี้ ส่วนเรื่องของโอที ไม่ได้มีการจ่าย โดยได้มีการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ เหมือนกับวันทำงานตามปกติ ทั้งนี้เห็นว่าควรกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการทำงานไม่ใช่การหยุดยาว</p> <p>-ด้าน รศ.นพ.สุรศักดิ์ สีสาลอดมณี ผอ.รพ.รามธิบดี กล่าวว่า ได้มีการหารือกับหน่วยบริการของ รพ. เห็นตรงกัน คือ เปิดให้บริการตามปกติ แต่ในส่วนของการผ่าตัด หรือ เคมีบำบัด ได้ให้พิจารณาและคัดกรอง เหลือ 50% ในเคสที่จำเป็นเร่งด่วน ขณะนี้กำลังเร่งทำประกาศแจ้งคนไข้ และเจ้าหน้าที่ในรพ.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (dailynews)</p> <p>-เพจเพชบุ๊คหมอนุ่ม โพสต์เพิ่มเติมในปมวันหยุดพิเศษ ว่า เป็นประกาศเพื่อสร้างความแตกแยกให้กับหลายส่วน สร้างความขัดแย้งให้คนในสังคม หลายโรงพยาบาลประกาศไม่หยุด เพราะกลัวจะกระทบผู้ป่วย แล้วถ้าราชการบอกให้หยุด แต่โรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่มาทำงานเขาต้องได้รับค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ หัวหน้ากระทรวงต้องออกมาประกาศให้ชัดเจน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ:</b> เว็บไซต์ เพจ Dr.Dark</p> <p>-เพจ Dr.Dark แชร่ข่าวปลัด สธ. มอบทุก รพ.พิจารณาจัดบริการวันที่ 31 ก.ค.นี้ เพื่อลดผลกระทบประชาชน หลัง กรม.ประกาศเป็นวันหยุด โดย ตั้งข้อสงสัย ว่า สธ.มีงบประมาณในการจ่ายค่าล่วงเวลาหรือไม่</p>	
<p><b>เพิ่มระดับชำนาญการพิเศษกลุ่มพยาบาล 9.2 พันตำแหน่ง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเปิด เห็นชอบการเพิ่มตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 10,124 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้เป็นของสำนักงานปลัด สธ. จำนวน 9,277 ตำแหน่ง ตามที่ สธ.ได้เข้าร่วมชี้แจงที่ประชุมในการขอเพิ่มตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของพยาบาลวิชาชีพ ยกเว้นการยุบรวมตำแหน่ง</p>	-
<p><b>โครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา ภาคตะวันออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดโครงการถวายการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำศาสนา 72,000 รูป/ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 330 รูป/ท่าน จัดโครงการโดยรพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว - ภาคีเครือข่าย</p>	-
<p><b>ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, hfocuse)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้ “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณค่าภายใต้รูปแบบระบบสุขภาพระดับอำเภอ” เพื่อประชาชนได้รับบริการอย่างไร้รอยต่อ พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศผลงานทางวิชาการ และสสอ./รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด เขต และภาค</p>	-
<p><b>แพลตฟอร์ม RMC PLUS</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, acnews, hfocuse)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. - เนคเทค พัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในรพ.ออนไลน์ภายใต้ชื่อ RMC PLUS เชื่อมต่อฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ทั่วประเทศ ส่งผลให้การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลมีความเพียงพอ พร้อมใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาอย่างมีมาตรฐาน</p>	-
<p><b>โรคปวดหัวไมเกรน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ข่าวสด, mcot, fm91bkk, thansettakij, newtv)</p> <p>- นพ.วีรุติ อิมสารัญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะที่พบได้ ในเด็กวัยเรียน วัยหนุ่มสาว แต่ผู้สูงอายุมักไม่เป็นโรคนี้ โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันและความกดดันอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ต้องเผชิญกับความเครียดสะสม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงานลดลง จะพบผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 25-30 ปี มากที่สุด เป็นอาการที่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ สามารถเกิดได้หลายรูปแบบ ผู้ป่วยสามารถ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บรรเทาอาการได้ โดยหลีกเลี่ยงสิ่งเร้า ที่อาจนำไปสู่การปวดเรื้อรัง ควรฝึกการคลายเครียดจากการทำงานหรือเรียน นอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง ทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p>	
<p><b>ชุดตรวจ HIV SELF TEST คัดกรองเบื้องต้น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, Radio-สวท., mcot)          - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 73 โดยลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามารถทราบสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างรวดเร็ว คือ การใช้ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV self-testing) อย่างไรก็ตาม ออย. ขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองเป็นเพียงชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเบื้องต้นเท่านั้น ผู้มีความเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจยืนยันและรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ</p>	-
<p><b>โครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thereporters)          - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ บมจ. เนสท์เล่ (ไทย) จัดโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับ 13 ชุมชนดีเด่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนไทยลงมือปฏิบัติ ตามแนวทางพฤติกรรมสุขภาพดี ครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มกิจกรรมทางกาย กินปริมาณพอเหมาะ และเสริมสารอาหารสำคัญ โดยการทำให้ 13 ภารกิจสุขภาพดีใน 13 สัปดาห์ เกิดความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านพฤติกรรม ที่สามารถวัดผลได้ใน 130 ชุมชนทั่วประเทศ</p>	-
<p><b>ข่าวตัวตาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด)          - สก.เมืองแพร่ รับแจ้งว่ามีคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายที่ รพ.แพร่ จึงไปตรวจสอบ พบร่างนายจิรพงศ์ ยาสุปี อายุ 35 ปี ก่อนก่อเหตุรับลูกชายคนเล็กไปหาหมอที่โรงพยาบาล อติตมแยยเห็นท่าทางผิดปกติลูกเล็กกลืนเหมือนคนตียา รีบโทร.บอกลูกสาวไปรับหลานกลับ เจ้าตัวยังบอกมือลาลูกเมียก่อนเดินกลับเข้าโรงพยาบาล ขึ้นไปบนชั้น 5 ปีนอกระเบียงกางแขนโยนบิ่นทิ้งร่างตั้งกระแทกพื้น เผยเพิ่งเลิกกับเมียได้ 2 ปี แต่ยังช่วยกันส่งเสียเลี้ยงดูลูก มีอาการประสาทหลอน ทำร้ายคนในครอบครัว เพิ่งออกจากคุกคดียาเสพติด คาดปมเหตุจากเสพยาจนสติแตก ขณะที่ นพ.วิชิน โชติปฏิเวชกุล ผอ.รพ.แพร่ กล่าวว่า เป็นเรื่องสุดวิสัยผู้ฆ่าก่อเหตุไม่ใช่คนป่วย เป็นบุคคลภายนอก ส่งเพิ่มความเข้มมาตรการป้องกันเหตุ  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ)          - สก.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งหญิงรมควินด์ับคาร์ตเก้งภายในปั้มเอสโซ่ พบศพ น.ส.ชนิษฐา แสงตะวัน อายุ 41 ปี จุดไฟในเตาปิ้งย่างรมควินด์ตัวเอง สอบถามสามีผู้ตายทราบว่า เมียมีอาชีพขายสับปะรดอยู่ที่ตลาดไทยเจริญ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก มีปัญหาหนี้้นนอกระบบกว่าแสนบาท คาดเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดฆ่าตัวตาย</p>	-
<p><b>เตือนห้ามเปิดร้านจัดฟันแฟชั่น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mgronline ,opt-news ,naewna ,เพจโจโจ)          - นพ.ชาติชาย กิตยานันท์ นพ.สสจ.กาญจนบุรี เตือนห้ามเปิดร้านจัดฟันแฟชั่น เนื่องจากผิดกฎหมาย เข้าข่ายเป็นคลินิกเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และแจ้งเตือนวัยรุ่น อย่าเสี่ยงจัดฟันแฟชั่นในร้านประเภทนี้ เสี่ยงติดเชื้อ ฟันผุ หากประชาชนหลงไปใช้บริการแล้วได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถร้องเรียนแจ้งเบาะแสได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.กาญจนบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย</p>	-
<p><b>วิกฤตเหตุรุนแรงใน รพ.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1          - ผศ.พญ.จรินทร์ สิริรัฐวรรณ หน.หน่วยผ่าตัดประสาทหูเทียม รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะนักศึกษาพรท.10 สถาบันพระปกเกล้า หน.ทีมงานวิจัยฯ กล่าวว่า ตามข้อมูลตั้งแต่ปี 2555-2562 มีเหตุความรุนแรงในสถานพยาบาลในสังกัด สธ. 62 เหตุการณ์ คือ การทะเลาะวิวาท 29 เหตุการณ์ การทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์ 22 เหตุการณ์ กระโดดตึก 6 เหตุการณ์ การทำลายทรัพย์สินของรพ. 4 เหตุการณ์ และอื่นๆ 3 เหตุการณ์ ทั้งนี้ ความรุนแรงใน รพ.ไม่สามารถจัดการโดยหน่วยงานสาธารณสุขเพียงลำพัง เพราะหาสิ่งกั้นที่ต้องจัดการโดยสังคม พร้อมแนะนำให้ยกระดับความรุนแรงใน รพ.เป็นวาระแห่งชาติ</p>	-